

Số: 454/TB-UBND

Kiên Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Việc áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn theo từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang



Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo việc áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn theo từng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Cấp độ 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với **màu xanh**, các hoạt động phải tuân thủ các yêu cầu và điều kiện sau:

TT	Hoạt động	Quy định	Điều kiện
1	Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời.	Hoạt động	Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuân thủ nghiêm 5K. * Riêng đối với việc cưới, tang, hiếu, hỷ, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.
2	Hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải.	Hoạt động	Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.
3	Hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh.	Hoạt động	Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.



4	Hoạt động xuất nhập cảnh, quá cảnh của người, tàu thuyền, hàng hóa qua các cửa khẩu cảng.	Hoạt động	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Cảng vụ Hàng hải và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn.
5	Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, công trình xây dựng:		
5.1	Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.	Hoạt động có điều kiện	<p>Chủ doanh nghiệp, cơ sở phải xây dựng kế hoạch và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt và chịu trách nhiệm kiểm tra. - Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu công nghiệp do UBND cấp huyện hướng dẫn, phê duyệt kế hoạch và chịu trách nhiệm kiểm tra. - Đối với hộ kinh doanh cá thể do UBND cấp huyện giao trách nhiệm cho UBND cấp xã hướng dẫn, phê duyệt kế hoạch và chịu trách nhiệm kiểm tra.
5.2	Thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi.	Hoạt động có điều kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ đầu tư hướng dẫn đơn vị thi công xây dựng kế hoạch và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. - UBND cấp huyện nơi có công trình xây dựng, dự án có trách nhiệm hướng dẫn, phê duyệt kế hoạch và phối hợp với chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra.
5.3	Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống.	Hoạt động có điều kiện	Chủ doanh nghiệp, cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, Ban Quản lý chợ phải xây dựng kế hoạch phòng, chống

1/2/2021

			<p>dịch Covid-19. Tất cả đều phải tạo và sử dụng mã QR tại nơi thuận tiện khi ra, vào, nơi có gắn camera.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sở Công Thương hướng dẫn, phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 đối với trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố Rạch Giá; phối hợp với UBND thành phố Rạch Giá kiểm tra công tác an toàn phòng dịch. - UBND cấp huyện, chủ trì hướng dẫn, phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích.. trên địa bàn và chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện - UBND cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn, phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các chợ truyền thống trên địa bàn và chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện.
5.4	Nhà hàng, quán ăn, quán nước.	Hoạt động	<p>Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Tuân thủ 5K; bắt buộc tạo mã QR dán nơi thuận tiện để khách hàng quét khi vào, ra; có lắp đặt hệ thống camera.</p>
5.5	Hoạt động khai thác thủy sản đối với người dân và tàu thuyền (trong tỉnh).	Hoạt động	<p>Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế hướng dẫn cụ thể.</p>

5.6	Hoạt động bốc dỡ sản phẩm của tàu thuyền ngoài tỉnh	Hoạt động	Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang hướng dẫn.
5.7	Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp, spa; phòng tập gym, yoga, phòng tập thể hình, thể dục dụng cụ, bi da.	Hoạt động có điều kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ cơ sở phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và có trách nhiệm triển khai thực hiện. Tất cả các cơ sở phải tạo mã QR dán nơi thuận tiện để khách hàng quét khi vào, ra; có lắp đặt hệ thống camera. - Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn và phê duyệt kế hoạch đối với các lĩnh vực, ngành nghề thuộc Sở cấp phép và chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện. - UBND cấp huyện hướng dẫn, phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở hoạt động thuộc quyền quản lý và chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện hoặc giao quyền cho UBND cấp xã xem xét phê duyệt.
5.8	Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo.	Hoạt động	Nhân viên, người lao động phải được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin tối thiểu trước 14 ngày. Tuần thủ 5K.
6	Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp.	Hoạt động	Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
7	Hoạt động cơ quan, công sở:		
7.1	Hoạt động cơ quan, công sở trong hệ thống chính trị.	Hoạt động	Có kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng phương án và kịch bản xử lý tình huống khi phát hiện

10/10/2021

			các trường hợp mắc SAR-CoV-2.
7.2	Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, xã.	Hoạt động	- Phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Tuân thủ 5K; bắt buộc tạo mã QR dán nơi thuận tiện để khách hàng quét khi vào, ra. - Khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích.
8	Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.	Hoạt động có điều kiện	Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
9	Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao:		
9.1	Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch.	Hoạt động có điều kiện	Chủ cơ sở phải xây kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Du lịch.
9.2	Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các di tích đã xếp hạng.	Hoạt động có điều kiện	Quản lý đơn vị phải xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch (bao gồm việc tự tổ chức xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, điều kiện đối với người thăm quan, khán thính giả và phương án xử lý khi có ca mắc mới). Sở Văn hóa, Thể thao hướng dẫn cụ thể.
10	Hoạt động nhà trọ	Hoạt động	Chủ nhà trọ phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch cho người dân

			đang sinh sống trong khu nhà trọ.
11	Việc đi lại của người dân nội tỉnh từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau.	Hoạt động	Sở Giao thông vận tải hướng dẫn.

2. Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với **màu vàng**, các hoạt động phải tuân thủ các yêu cầu và điều kiện sau:

TT	Hoạt động	Quy định	Điều kiện
1	Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời.	Hoạt động hạn chế có điều kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Trong nhà: Trong cùng một thời điểm không quá 20 người. - Không tập trung quá 30 người ở nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp. - Giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét giữ người với người. <p>* Riêng đối với việc cưới, tang, hiếu, hỷ, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.</p>
2	Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải.	Hoạt động có điều kiện	Theo phương án hoạt động vận tải hành khách công cộng đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.
3	Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh.	Hoạt động có điều kiện	Đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.
4	Hoạt động xuất nhập cảnh, quá cảnh của người, tàu thuyền, hàng hóa qua các cửa khẩu cảng.	Hoạt động có điều kiện	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Cảng vụ Hàng hải và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn.
5	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình xây dựng:		

5.1	Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.	Hoạt động có điều kiện	<p>Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1, các doanh nghiệp, cơ sở phải tuân thủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lần đầu khi hoạt động trở lại phải xét nghiệm 100% số người làm việc. - Khi vào hoạt động, định kỳ xét nghiệm ngẫu nhiên 03 ngày/lần cho ít nhất 30% tổng số người làm việc tại 01 cơ sở hoặc 01 điểm.
5.2	Đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng.	Hoạt động có điều kiện	<p>Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1, chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tuân thủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lần đầu khi hoạt động trở lại phải xét nghiệm 100% số người làm việc. - Khi vào hoạt động, định kỳ xét nghiệm ngẫu nhiên 03 ngày/lần cho ít nhất 20% tổng số người làm việc tại 01 cơ sở hoặc 01 điểm.
5.3	Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống.	Hoạt động có điều kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1, chủ doanh nghiệp, cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, Ban Quản lý chợ phải tuân thủ: - Người lao động đã được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin qua 14 ngày.
5.4	Nhà hàng, quán ăn, quán nước.	Hoạt động có điều kiện	<p>Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1, phải đảm bảo tuân thủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khoảng cách tối thiểu giữa người bàn này với người bàn khác là 02 mét. Mỗi bàn bố trí không quá 04 người/ bàn. - Người lao động đã được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin qua 14 ngày.

17/10/2021

5.5	Hoạt động khai thác thủy sản đối với người dân và tàu thuyền (trong tỉnh).	Hoạt động có điều kiện	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế hướng dẫn cụ thể.
5.6	Hoạt động bốc dỡ sản phẩm của tàu thuyền ngoài tỉnh.	Hoạt động có điều kiện	Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang hướng dẫn.
5.7	Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, vũ trường, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp, spa, phòng tập gym, bida, yoga, phòng tập thể hình, thể dục dụng cụ:		
*	Vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar.	Ngừng hoạt động	
*	Các loại hình còn lại.	Hoạt động hạn chế có điều kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Tập trung không quá 03 người khách cùng 01 thời điểm. - Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin qua 14 ngày. - Người quản lý và tất cả nhân viên phải tự thực hiện test nhanh 03 ngày/lần.
5.8	Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo.	Hoạt động có điều kiện	Nhân viên, người lao động phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin qua 14 ngày.
6	Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp.	Hoạt động có điều kiện	Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể.
7	Hoạt động cơ quan, công sở:		
7.1	Hoạt động cơ quan, công sở trong hệ thống chính trị.	Hoạt động	- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền cân nhắc, quyết định số lượng người làm

			<p>việc trực tiếp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.
7.2	Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp.	Hoạt động hạn chế có điều kiện	<p>Chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích. Những thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện để thực hiện theo 02 hình thức trên thì phải có phương án về phòng, chống dịch theo quy định.</p>
8	Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.	Hoạt động hạn chế có điều kiện	<p>Số lượng tham gia trong cùng một thời điểm do UBND cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh của địa phương quy định số lượng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.
9	Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao:		
9.1	Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch.	Hoạt động có điều kiện	<p>Chủ cơ sở phải xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Du lịch.</p>
9.2	Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các di tích đã xếp hạng.	Hoạt động hạn chế có điều kiện	<p>Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1, phải đảm bảo tuân thủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giảm 50% số lượng khách so với sức chứa tại một thời điểm, của một địa điểm. - Người quản lý và người lao động phải được tiêm ít nhất 01

			mũi vắc xin và tự test nhanh từng người 03 ngày/lần.
10	Hoạt động nhà trọ	Hoạt động có điều kiện	- Chủ nhà trọ phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch cho người dân đang sinh sống trong khu nhà trọ. - Giao UBND cấp xã quản lý, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.
11	Việc đi lại của người dân nội tỉnh từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau.	Hoạt động có điều kiện	Theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.

3. Cấp độ 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam, các hoạt động phải tuân thủ các yêu cầu và điều kiện sau:

TT	Hoạt động	Quy định	Điều kiện
1	Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời.	Hoạt động hạn chế có điều kiện	Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1 và cấp độ 2. - Trong nhà: Trong cùng một thời điểm không quá 10 người. - Không tập trung quá 20 người ở nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp. - Giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét giữ người với người. * Riêng đối với việc cưới, tang, hiếu, hỷ, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao.
2	Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải.	Ngừng hoạt động	
3	Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh.	Hoạt động có điều kiện	Phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.
4	Hoạt động xuất nhập cảnh, quá cảnh của người, tàu	Hoạt động có điều kiện	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Cảng

	thuyền, hàng hóa qua các cửa khẩu cảng.		vụ Hàng hải và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn.
5	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình xây dựng:		
5.1	Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chợ đầu mối, chợ truyền thống.	Hoạt động có điều kiện	<p>Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1, đảm bảo tuân thủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lần đầu khi hoạt động trở lại phải xét nghiệm 100% số người làm việc. - Khi vào hoạt động, định kỳ xét nghiệm ngẫu nhiên 03 ngày/lần cho ít nhất 20% tổng số người làm việc tại 01 cơ sở hoặc 01 điểm. - Chợ truyền thống: UBND cấp xã phát phiếu đi chợ 02 ngày/lần.
5.2	Đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng.	Hoạt động có điều kiện	<p>Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1, đảm bảo tuân thủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lần đầu khi hoạt động trở lại phải xét nghiệm 100% số người làm việc. - Khi vào hoạt động, định kỳ xét nghiệm ngẫu nhiên 03 ngày/lần cho ít nhất 30% tổng số người làm việc tại 01 cơ sở hoặc 01 điểm.
5.3	Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích.	Hoạt động có điều kiện	<p>Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1 và cấp độ 2: Chủ doanh nghiệp, cửa hàng, Trung tâm thương mại, siêu thị, Ban Quản lý chợ phải tuân thủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người lao động phải được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin qua 14 ngày.
5.4	Nhà hàng, quán ăn, quán nước.	Hoạt động hạn chế	- Đảm bảo quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y

			<p>tế, tuân thủ nghiêm 5K.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phải tạo mã QR dán tại nơi thuận tiện để người mua khi vào, ra sử dụng; có hệ thống camera quan sát. - Chỉ bán mang về.
5.5	Hoạt động khai thác thủy sản đối với người dân và tàu thuyền (trong tỉnh).	Hoạt động có điều kiện	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế hướng dẫn cụ thể.
5.6	Hoạt động bốc dỡ sản phẩm của tàu thuyền ngoài tỉnh.	Hoạt động có điều kiện	Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang hướng dẫn.
5.7	Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, vũ trường, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp, spa, phòng tập gym, bida, yoga, phòng tập thể hình, thể dục dụng cụ.	Ngừng hoạt động	
5.8	Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo.	Ngừng hoạt động	
6	Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp.	Ngừng hoạt động	
7	Hoạt động cơ quan, công sở:		
7.1	Hoạt động cơ quan, công sở trong hệ thống chính trị.	Hoạt động hạn chế có điều kiện	<p>Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1, cấp độ 2 phải đảm bảo tuân thủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tùy vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nghề nghiệp Giám đốc sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị bố trí số lượng người làm việc tại cơ quan không quá 50%, đảm bảo

			<p>không ùn tắc công việc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với các cơ quan, ngành nghề tham gia trực tiếp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng, chống thiên tai chủ động bố trí số lượng người làm việc trực tiếp tại cơ quan đảm bảo công tác chống dịch.
7.2	Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp	Hoạt động hạn chế	<p>Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1 và cấp độ 2, phải đảm bảo tuân thủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân qua dịch vụ công trực tuyến. - Chỉ tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với những thủ tục: Liên quan đến việc đăng ký khai tử; thủ tục về điện, nước; thủ tục cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước (theo yêu cầu); thủ tục cấp, cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu).
8	Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.	Hoạt động hạn chế	<p>Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1 và cấp độ 2, phải đảm bảo tuân thủ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng tham gia trong cùng một thời điểm do UBND cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh của địa phương quy định số lượng. - Phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch. - Người trong các cơ sở tôn giáo, thờ tự phải được tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin qua 14 ngày và định kỳ tự test nhanh 03 ngày/lần.

9	Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao:		
9.1	Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch.	Hoạt động hạn chế	Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn.
9.2	Bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các di tích đã xếp hạng.	Hoạt động hạn chế	Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn.
10	Hoạt động nhà trọ	Hoạt động có điều kiện	- Chủ nhà trọ phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch cho người dân đang sinh sống trong khu nhà trọ. - Giao UBND cấp xã quản lý, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.
11	Việc đi lại của người dân nội tỉnh từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau.	Hoạt động hạn chế	Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn.

4. Cấp độ 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với **màu đỏ**, các hoạt động phải tuân thủ các yêu cầu và điều kiện sau:

TT	Hoạt động	Quy định	Điều kiện
1	Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời.	Không tổ chức	
2	Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải.	Không hoạt động	
3	Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh.	Hoạt động hạn chế, có điều kiện	- Sở Giao thông vận tải hướng dẫn hoạt động lưu thông vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô, phương tiện đường thủy đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. - Sở Công Thương hướng dẫn

			yêu cầu phòng, chống dịch đối với người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký, người giao hàng bằng xe máy của các cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm: Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, doanh nghiệp bưu chính đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.
4	Hoạt động xuất nhập cảnh, quá cảnh của người, tàu thuyền, hàng hóa qua các cửa khẩu cảng.	Hoạt động có điều kiện	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với Cảng vụ Hàng hải và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn.
5	Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình xây dựng:		
5.1	Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống...	Hoạt động hạn chế	<p>Chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng kế hoạch và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.</p> <p>- Sở Công Thương hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối chỉ hoạt động giao hàng tận nơi.</p> <p>- UBND cấp xã cấp phát phiếu đi chợ truyền thống 03 ngày/lần.</p>
5.2	Đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng.	Hoạt động có điều kiện	<p>Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1, các doanh nghiệp, cơ sở phải tuân thủ:</p> <p>- Lần đầu khi hoạt động trở lại phải xét nghiệm 100% số người làm việc.</p> <p>- Khi vào hoạt động, định kỳ xét nghiệm ngẫu nhiên 03 ngày/lần cho ít nhất 100% tổng</p>

			số người làm việc tại 01 cơ sở hoặc 01 điểm.
5.3	Nhà hàng, quán ăn, quán nước.	Ngừng hoạt động	
5.4	Hoạt động khai thác thủy sản đối với người dân và tàu thuyền (trong tỉnh).	Hoạt động có điều kiện	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sở Giao thông vận tải và Sở Y tế hướng dẫn cụ thể.
5.5	Hoạt động bốc dỡ sản phẩm của tàu thuyền ngoài tỉnh.	Hoạt động có điều kiện	Đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang hướng dẫn.
5.6	Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, vũ trường, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp, spa, phòng tập gym, bida, yoga, phòng tập thể hình, thể dục dụng cụ.	Ngừng hoạt động	
5.7	Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo.	Ngừng hoạt động	
6	Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp.	Ngừng hoạt động	
7	Hoạt động cơ quan, công sở:		
7.1	Hoạt động cơ quan, công sở trong hệ thống chính trị.	Hoạt động hạn chế	Đảm bảo các điều kiện hoạt động như cấp độ 1, cấp độ 2 phải đảm bảo tuân thủ: - Tùy vào chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nghề nghiệp Giám đốc sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị bố trí số lượng người làm việc tại cơ quan không quá 30%, đảm bảo không ùn tắc công việc. - Đối với các cơ quan, ngành



			<p>nghề tham gia trực tiếp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng, chống thiên tai chủ động bố trí số lượng người làm việc trực tiếp tại cơ quan đảm bảo công tác chống dịch.</p> <p>- Ngừng tiếp công dân.</p> <p>- Phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch.</p>
7.2	Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp.	Hoạt động hạn chế	Ngừng tiếp nhận - trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp, chỉ tiếp nhận thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.
8	Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.	Ngừng hoạt động	
9	Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao.	Ngừng hoạt động	
10	Hoạt động nhà trọ	Hoạt động có điều kiện	<p>- Chủ nhà trọ phải thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch cho người dân đang sinh sống trong khu nhà trọ.</p> <p>- Giao UBND cấp xã quản lý, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.</p>
11	Việc đi lại của người dân nội tỉnh từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau.	Hoạt động hạn chế	<p>- Chỉ những người đã tiêm 02 mũi vắc xin ngừa Covid-19 và test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 có giá trị trong vòng 72 giờ mới được ra khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn.</p>

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thông báo đến Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện.

Yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã theo nhiệm vụ được giao hướng dẫn các hoạt động nêu trên, khẩn trương nghiên cứu ban hành hướng dẫn để tổ chức thực hiện đồng bộ. Đề nghị các địa phương trường hợp xét thấy cần quy định ở mức cao hơn thì phải báo cáo UBND tỉnh trước khi áp dụng./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh (Đảng, Chính quyền, đoàn thể);
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Chánh, Phó CVP;
- Phòng KGVX, CVNC;
- Lưu: VT, pthtran "HT".

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lưu Trung

KIÊN GIANG